

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

## FSMART – ช่วงนี้ ยิ่งสูง อาจยิ่งสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** อาจจะเป็นเฉพาะหุ้นบางตัวด้วยนะครับ ที่จะต้องใช้คำนี้ได้ หรือ

อาจเราจะไม่มองว่ามันสูง แต่ต้องมองว่ามันสวย อะไรทำนองนั้นแหละ เนื่องจากอาจจะผ่านการปรับฐาน มาสักกระยะหนึ่งแล้ว และเวลาที่ผ่านด้านแนวต้านของรูปแบบการแกว่งตัวหรือปรับฐานขึ้นมาได้ การขึ้น ก็ควรจะต่อมีต่อเนื่อง... อากการที่หลายๆ คนเคยกลัว ราคาอาจจะไปไกล กว่าที่หลายๆ คนคาดไว้ก็ได้นะ แม้ว่าระหว่างทาง อาจจะมี แกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ เล็กๆ ให้เสียใจว่ สิ้นหลังเล่นๆ แต่ถ้าไม่ต่ำกว่าระดับนัยสำคัญ นั้นก็แปลว่า ยังน่าจะอยู่ในแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้ต่อเนื่อง... ซึ่งก็อาจจะคล้ายๆ กับ ตลาด หรือ SET Index นั้นด้วยเลยแหละครับ การแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ก่อนหน้านี้ ที่ทดสอบ 1600+/- แล้วไม่ผ่านซีกก็ แต่พอผ่าน ขึ้นมาได้แล้วนั้น อากการแบบนี้ ยิ่งสูง จะยิ่งสวย มากกว่านะครับ เรียกว่า ถ้าจะอ่อนตัว ไม่ควรอ่อนตัวเยอะ หรือ อ่อนตัวบ้างแกว่งออกข้างบ้าง เพื่อรอกการขึ้นต่อ ในระยะต่อไปนั้นแหละครับ หรือ จะเอาง่ายๆ เลยนั้น ไม่ต้องดูระดับไหนมากมาย เอาตัวเลขจิตวิทยา 1600 มาไว้เป็นตัวตั้ง การต่ำกว่านี้ อาจจะไม่สวยเท่าไรนัก แต่ถ้าจะรีบๆ ขึ้นไปสูงกว่านี้ ก็จะไม่ดูดีกว่า หรือดูสวยกว่านั้นแหละครับ เป้าหมายระยะสั้น ยังมอง 1680 ได้ แต่ถ้าจะเอาแบบระยะกลางๆ หรือระยะ 1-3 เดือน อาจมองเป้าเกิน 1700 ไปได้ด้วยนะครับ เรียกว่า จะมอง 1850+/- หรือ พื้นที่ High เดิม นั้นแหละครับ... แต่ก็อย่างที่แหละครับ ของอย่างนี้ ก็มันใจมากหนัก ไม่ได้เหมือนกันนะครับ... ตรงนี้ ถ้าเลือกนับคลื่น ก็ยังบอกว่า จะเป็นจุดจบ หรือ เป็นจุดพลุ ก็ได้ทั้งนั้น

**ดูตามเกม...** รูปแบบสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น ถือว่าน่าสนใจอยู่แล้วในตัว ถ้าจะเล่น

แบบเกมระยะสั้น ก็ได้นะครับ แต่ถ้าจะลองมองเกมยาวๆ ขึ้นสักหน่อย ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะ

**แนวรับ** : ... 11.0-10.6 **ราคาน่าเก็บ ยืน 11.6 ได้ ก็ยิ่งสวย**

**เป้าหมาย** : ... 15.0-16.0 **เป็นเป้าหมายของโครงสร้างใหญ่ๆ**

Price Chart...(FSMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น FSMART...** ดูจากสัญญาณในระยะสั้น จะเห็นแล้วนะครับว่า มีการเรียงตัวของเส้น MA. ที่เป็น Bullish Pattern in MA. อยู่แล้วนะครับ... และผ่านการลง ปรับฐานมาสักกระยะแล้วก่อนหน้านี้ จึงคาดว่า น่าจะ กำลังขึ้นรอบใหม่ได้... จึงได้เอาโครงสร้างใหญ่ๆ มาดูกัน จะเห็นว่า ตอนนี้อยู่กำลังขึ้นมาทดสอบระดับ 1 ใน 3 ของ ขาลงในโครงสร้างใหญ่ๆ นั้นแปลว่า ถ้าผ่านไปได้ หรือ ยิ่งขึ้น ก็ยิ่งสวย เพราะจะเพิ่มโอกาสของการขึ้นไป ทดสอบ 2 ใน 3 ของขาลงดังกล่าว หรือ ดีไม่ตี ก็จะมี โอกาสที่จะทำรูปแบบ ตัว U ใหญ่ๆ ตามมาด้วยนั่นเอง ดังนั้น ในตอนนี้ หุ้น FSMART ถ้ายิ่งขึ้น ก็จะมีมองว่า ยิ่งสวย มากกว่า ยิ่งเสี่ยงนะครับ (แนวต้านย่อย 11.6)